

# ฟังจากปาก “หมออ้อย” กับการเสริมจมูก “เทคนิค แวมไพร์ ไม่บวม ไม่เขียว ไม่ซ้ำ”



ใครที่เคยเสริมจมูกแล้วเขียว ซ้ำบวม เหมือนโดนนิ้วช้อน จนไม่กล้าที่จะออกไปไหนเชิญฟังทางนี้จ้า “คุณหมออ้อย-นพ.นรินทร์ บุญสืบสุวรรณ” แพทย์ประจำโอเค คลินิก กับเทคนิคแวมไพร์ ที่จะช่วยให้คุณสวยโอเคอย่างมั่นใจ ไม่บวม ไม่เขียว ไม่ซ้ำ กลับไปทำงานได้เลยหลังเสริมจมูกเสร็จจ้า...

ถามถึงเทคนิคพิเศษในการเสริมจมูกของคุณหมออ้อย แพทย์ประจำ โอเค คลินิก ที่ไม่เขียว ไม่บวม ไม่ซ้ำ เลือดออกน้อยหน่อยค่ะ

“ครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของทางโอเค คลินิกนะครับ เรียกว่าเทคนิคแวมไพร์ ถ้าพูดถึงแวมไพร์เราจะคิดถึง การที่ตัวซีด ไม่มีเลือด ทางคุณหมอเลยนำเทคนิคนี้มาใช้ครับ คือผู้ที่ทำจมูกเนี่ยแน่นอน ไม่มีใครอยากซ้ำอยากบวม เราเลยมีเทคนิคนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของคลินิกครับ ให้คนไข้ซ้ำน้อย บวมน้อยที่สุด ให้คนไข้กลับไปทำงานได้เร็วที่สุดครับ ดังนั้นผู้ป่วยที่ทำกับหมอเนี่ย จะมีโอกาสตาเป็นหมี่แพนด้าน้อยมากครับ ”

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเสริมจมูกกับเทคนิคแวมไพร์ ควรเตรียมตัวอย่างไร

“คนไข้ควรงด วิตามินซี งดแอลกอฮอล์ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เลือดออกเยอะครับ”

จากนั้นทำเทคนิคแวมไพร์นี้ต่อไปอย่างไร

“ครับ เราเริ่มต้นที่การใช้ยาชาครับ การใช้ยาชาของคลินิกจะใช้น้อยแต่เน้นคุณภาพ คือเปรียบให้เห็นภาพของการรดน้ำต้นไม้ ถ้าการให้น้ำไปที่ราก ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตตรงจุด คือให้เห็นภาพของเส้นประสาทครับ การฉีดยาชาครับ ถ้าเราใช้น้อย แต่ตรงจุด การบวมก็จะน้อยครับ พอใช้ยาชาเสร็จเราจะมาถึงขั้นตอนการลงแผลด้วยวิธี cut

wound การผ่าตัด เหมือนการใช้มีดคัตเตอร์กรีดกระดาษ ถ้าเราตัดดีมันจะเป็นเส้นตรง แต่ถ้าเราเปิด

แบบlaceration มีโอกาสส่งผลให้แผลเลือดออกเยอะ แผลจะเย็บติดยากครับ โอเค คลินิกเราใช้เทคนิคเปิดแผล cut wound เพื่อที่เลือดจะออกน้อยครับ”

“จากนั้นเป็นเทคนิคสำคัญของเทคนิคแวมไพร์คือการหลบหลีกเส้นเลือด ภายในช่องจมูกของเราจะมีเส้นเลือดใหญ่ๆ สำคัญอยู่2เส้น เหมือนทางรถไฟคู่ ดังนั้นการหลบหลีกเส้นเลือด จะทำให้คนไข้เลือดออกน้อยมาก จากประสบการณ์ของบางคนที่เคยทำจมูกมา บางคนเคยเจอทำแล้วต้องนอนกลืนเลือดตัวเองลงคอระหว่างทำ แต่ที่โอเคคลินิกไม่ต้องกลืน เพราะด้วยเทคนิคแวมไพร์จะทำให้เลือดออกน้อยครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์ แพทย์จะคำนึงถึงอนาโตมี (anatomy) ของคนไข้ ดังนั้นเส้นเลือดเหล่านี้ไม่มีทางแตก โอกาสที่แตกน้อยมากครับ ต่อไปเราก็ทำโพรงจมูกเหมือนการแยกชั้นขนมชั้นครับ เราจะแยกออกแล้วใส่ซิลิโคนไปครับ จะทำให้ไม่บวม การใช้เทคนิคแวมไพร์นี้ เลือดออกน้อยกว่ามีดบาดนิ้วครับ การเขียว บวม ซ้ำน้อยมาก สามารถกลับไปทำงานได้ทันที”

มีคนไข้ตกใจมากที่เลือดไม่ออก จนต้องกลับมาถามหมอ

“ใช่ครับ เขาสงสัยว่านี่ทำจุกมาแล้วหรือ เพราะเลือดไม่ออกเลย ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของไอศคลินิกครับ ไม่ใช่แค่เทคนิคแวนไพร์นะครับ เรามีวิธีการเหล่าซิลิโคลนชั้นเทพครับ มีซิลิโคลนหลายทรง คนไข้ต้องการอย่างไร เราทำได้หมดครับ ใครที่สนใจสามารถดูเพิ่มเติมที่เพจ<https://www.facebook.com/okclinicsurgery/>”